

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

CRC – ก็น่าจะได้ทั้ง สองอย่าง(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... วันศุกร์ที่ผ่านมา ก็อาจจะไม่ใช่ ศุกร์สวยอง แถมอาจจะเป็นครูร์หรรษา ของใคร

บางคนก็เป็นไปได้ การแก่งของตลาดหรือหุ้น อาจจะเป็เรื่องที่น่ากึ่งใจำใจำๆ แบบกล้าได้กล้าเสีย นั้น มักจะชอบบรรยากาศแบบนี้แหละ... ถ้าจับจ้งหว่าได้ถูกแบบพอเหมาะพอเจาะ ก็อยากจะเจอตลาดแบบนี้อีก ยิ่งถ้าเล่น TFEX ด้วยแล้วนั้น ไม่ต้องเอ่ยถึงความสุขที่ได้เห็นกำไร... แต่ก็อาจจะมียีกกลุ่มหนึ่ง ที่อาจจะโดน การบังคับขาย ซึ่งเปิดตลาดมา ถ้าไม่มีเติมเงินเข้า ก็ไม่น่าจะรอด แล้วอะไรจะเกิดขึ้นละเวลาหุ้นแดงกลับขึ้น แถมขึ้นจนเป็นบวกเสียด้วยนี้สิ มันจะเจ็บใจมากน้อยแค่ไหน... เอาเป็นว่า ไม่กล่าวถึงให้มากความดีกว่าครับ เดียวจะเป็นการซ้ำเติมกันเปล่าๆ สรุปแล้ว ตอนนี้ ถ้าจะมองตลาดว่าจะมีแนวโน้มทางไหน อย่างไร ก็คงต้อง ว่ากันยาว หรือ ไม่อย่างนั้น ก็ต้องว่ากันทุกวันแล้วละ... ถ้าอย่างนั้น เบื้องต้น ให้ท่านเข้าไปเพจบาดตาเซียน แล้วดูคลิปที่โพสต์ไว้ก่อนแล้วนั้นแหละครับ จะพอเห็นภาพที่เห็นอเมซงกล่าวไว้ แล้วหลังจากนี้ จะเกิดอะไรขึ้น เราก็จะได้รู้ได้เตรียมตัวทัน... ใครจะเล่นแบบตีหัวเข้าบ้าน หรือ จะเน้นลงทุนยาวๆ นานๆ เป็นปีๆ ก็ตรงนี้ หรือระดับ 1100-1000 หรือ ไม่ต่ำกว่า 925 นี้แหละครับ น่าสนใจ... ซึ่งจะน่าสนใจงัง ก็ลองดูคลิปนะ แล้วหากว่าเกิดมันมีโอกาสต่ำกว่า 925 ละ จะลงไปอีกแค่ไหนอย่างไร เพราะการต่ำกว่า 925 อาจจะดูไม่ดี แต่ถ้าถามว่าลงลึกไหม มันก็เหมือนจะไม่เท่าไรหรอก แต่จะลึกมาก ๆ เลย ก็ไม่ผิด... แต่อย่างไรก็ตามนะ มันก็ต้องคำเติมแหละ ในวิกฤต มักมีโอกาส ไม่ว่าจะเล่นสั้น หรือ ถ้อยยาวๆ ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคน

ดูตามเกม... ก็น่าจะมีลุ้นในการเล่นแบบ ตีหัวเข้าบ้าน ได้อยู่เหมือนกัน หรือ ดีไม่ดี

อาจจะมียี่สัญญานให้ถ้อยยาวๆ ตามมาอีกด้วยก็เป็นไปได้ ดังนั้น ตัวนี้ ต้องตามเกมกันอย่างใกล้ชิดหน่อย

แนวรับ : ... 30.0-29.0 (ถ้าคิดเล่นสั้น ห้ามหลุด 28.0 อีกที)

เป้าหมาย : ... ระยะสั้น ก็มอง 34.0-35.0 (ยืน 36.0 ได้ จะดูดี)

Price Chart...(CRC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CRC... ก็อย่างที่เคยกกล่าวบ่อยๆ ครับ เหนือเมฆไม่ค่อยจะมองหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงเท่าไร แต่ถ้าในแนวโน้มของขาลง ถ้าลงมาลึกมาก ๆ หรือลงมา จนมีสัญญาณที่น่าสนใจ ก็ไม่ควรมองข้ามเหมือนกัน แม้ว่าสัญญาณที่น่าสนใจนั้น อาจจะไม่ใช่สัญญาณที่จะ ถ้อยยาวๆ ก็ตาม แต่ถ้ารูปแบบการแก่งตัวระยะสั้นนั้น มีแนวโน้มที่น่าสนใจ หรือ ดูดีจริงๆ โอกาสที่แนวโน้มใน ระยะกลางๆ หรือ ระยะยาวๆ จะเปลี่ยน ก็เป็นไปได้นะ อย่าง CRC นี้ ไม่มีอะไรให้คิดซับซ้อนมากนักหรอกครับ แค่ราคาลงมา แล้วมีการตีกลับ จนเกิดสัญญาณน่าสน ในเรื่องของทางโครงสร้างการแก่งตัว... ดังนั้น ราคา ที่ไม่ต่ำกว่า 29.0 นั้น ก็น่ากึ่งใจำใจำ ในแนวโน้มขาลงได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิใช่วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้กำลังใจแก่ผู้ลงทุนหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน